

บรรณานุกรม

กัญญา จาอ้าย. (2549). การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เกียรติศักดิ์ คูหา. (2535). การกำจัดพลาสติกและการนำพลาสติกมาใช้ใหม่. วารสารพลาสติก. พฤศจิกายน 2535.

กรรณิกา พุ่มมาก. (2547). พฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุดรดิษฐ์ จังหวัดอุดรดิษฐ์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น สถาบันราชภัฏอุดรดิษฐ์.

กรรณิการ์ โตประเสริฐพงศ์. (2549). สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Vol.11 No.89 ประจำเดือนมีนาคม 2548. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://www.tpia.org/news/plasticnews.asp?page=19&no=239>. (22 เมษายน 2554).

กิตติมา ปรีดีติลล. (2532). กระบวนการบริหารและนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ. อักษรบัณฑิต.

กองส่งเสริมและเผยแพร่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. (2549). [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi3/air-energy/rainac.htm>. (5 เมษายน 2554).

จอมจันทร์ นทีวัฒนา. (2542). นวัตกรรมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทยที่พัฒนา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ชูชีพ สิริ. (2549). การจัดการขยะในเทศบาลตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ชิษณุกร พรภาณุวิชัย. (2540). ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษาจังหวัดแพร่. ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

ดารารวรรณ บัววัฒนา. (2550). ผลการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่นักเรียนอาชีวศึกษาโรงเรียนนครนายกอนบูรบริหารธุรกิจ จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ต่อพงษ์ โฆสิต. (2547). ผลกระทบจากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาลนครเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทนงศักดิ์ อักษรสวัสดิ์. (2553). รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของประชากรในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ธนากร สารธรรม. (2551). ยุทธวิธีการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ธนาวิ ลี้จากภัย. (2545). รีไซเคิลกระดาษและรีไซเคิลพลาสติก. กรุงเทพฯ เอ็มเทค.

นิตยา เงินประเสริฐศรี. (2544). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

ธนาพร ประสิทธิ์นราพันธุ์. (2544). การจัดการขยะชุมชน: กรณีบ้านดงม่อนกระทิง เทศบาลนครลำปาง. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นงนุช ใจโต. (2548). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของชุมชน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นิภาพร พูลเกษม. (2548). การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

น้องนุช แก้วลิ้ม. (2550). กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านกิโลสาม ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว. วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

เปรมมิกา ปลาสุวรรณ. (2549). การรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ต่อการจัดการขยะพลาสติกของประชาชน เขตตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประสาน ตั้งสิกบุตร. (2538). สังคม เศรษฐกิจ และนโยบายสิ่งแวดล้อม. เอกสารประกอบการสอน กระบวนวิชา 072701. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

- พนิชชา สมฤทธิ์. (2547). การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา
จังหวัดลำปาง: กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองละคอน. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- พัฒนศักดิ์ จันทร์สมุด. (2550). พฤติกรรมมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- ไพฑูรย์ เจริญพันธุ์วงศ์. (2530). พฤติกรรมองค์การและการบริหาร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
- ไพลิน หงษ์เจริญ. (2550). การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนโพนทองพิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิทยาศาสตร์
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.
- ภาณี กุสวรรณ. (2545). การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น. ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา). สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
- มปป. (2553). ความคาดหวัง [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Expectancy_Theory.htm (28 กรกฎาคม 2555).
- รานี วิสูตรชนาวิทย์. (2548). กระบวนการสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะของนักเรียน: ศึกษา
กรณีโรงเรียนมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
- หล้าวัน วงคำสาน. (2543). การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างกรณีที่มี
การคัดแยกกับกรณีที่ไม่มีการคัดแยกประเภทของกำแพงนครเวียงจันทน์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สำนักบริการข้อมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2553). ทฤษฎีแห่งความคาดหวัง.
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=1928.0>
(28 กรกฎาคม 2555)
- สุภางค์ จันทวานิช. (2531). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ศรัทธาธิป มาประสบ. (2551). การจัดการขยะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อคิน รพีพัฒน์. (2547). การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศูนย์การศึกษา
นโยบายสาธารณะสุข.

อวยพร มีชัย. (2553). การสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล
เวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อนุรักษ์ ปัญญาวัฒน์. (2548). การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณะ: บทเรียนจากวิจัยภาคสนาม.
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.). กรุงเทพฯ.

Nunnally, J.C. (1978). *Psychometric Theory*. New York: McGraw-

Vroom, V. H. (1964). **Work and motivation**. New York: John Wiley & Sons.